

# Nước mát chống dịch

“THỜI gian qua, chúng tôi được gặp nhiều y, bác sĩ tại bệnh viện, các đồng chí đang trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh. Giữa thời tiết nắng nóng, khuôn mặt ai cũng đỏ ửng, áo ướt đầm mồ hôi. Nhìn ánh mắt tươi vui của các đồng chí khi nhận những chai nước mát, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để có nhiều hoạt động hỗ trợ hơn nữa”. Đó là chia sẻ của chị Ngô Thị Kim Tiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh khi đứng ra thành lập Nhóm “Nước mát chống dịch” hỗ trợ các bệnh viện, chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Chị Ngô Thị Kim Tiên kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu khi dịch Covid-19 bùng phát tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Chứng kiến các lực lượng tuyến đầu phải làm việc trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt, chị Tiên và nhiều người dân đã tự pha nước mát để tặng các y, bác sĩ và các chốt kiểm soát dịch bệnh. Ban đầu, mọi người hoạt động tự phát, không có thông tin trao đổi với nhau dẫn đến tình trạng có chỗ thừa, chỗ thiếu. Là người có kinh nghiệm tham gia hỗ trợ vùng dịch từ những ngày đầu, chị Tiên đã quyết định thành lập Nhóm “Nước

mát chống dịch” tập hợp các cá nhân năng nổ, tích cực trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Nhóm “Nước mát chống dịch” có hơn 20 thành viên phân bố khắp các địa phương trong tỉnh. Điều đặc biệt là hầu hết các thành viên trong nhóm đều không quen biết nhau, mọi người biết đến thông tin chia sẻ của chị Tiên trên mạng xã hội nên tình nguyện đăng ký.

Theo chân chị Ngô Thị Kim Tiên đến cửa hàng “Dung Long Fruits” của chị Nguyễn Thị Dung tại chợ Đọ (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), chúng tôi mới thấy sự gấp gáp, khẩn trương của những người hoạt động trong Nhóm “Nước mát chống dịch”. Trong căn nhà nhỏ, các thành viên mang khẩu trang, đeo găng tay và giữ khoảng cách an toàn khi làm việc. Ngồi ngay gần cửa ra vào, hai bạn trẻ đang cẩn thận thả những lát dưa vào máy ép hoa quả. Nước dưa ép xong sẽ được đóng chai nhỏ và giữ mát trong tủ lạnh. Vừa chuyển những chai nước dưa lên khay, chị Dung vừa tâm sự: “Ngay khi biết đến hoạt động của nhóm, tôi đã liên hệ với Tiên để đăng ký tham gia. Sẵn có mỗi cung cấp hoa quả tươi ngon, mỗi sáng, tôi và các cháu trong nhà ép nước đóng thành chai để trong ngăn mát. Chỉ đợi thông tin của Tiên chia

sẽ là lên đường gửi đến các bệnh viện, chốt kiểm soát dịch bệnh cần hỗ trợ”.

Qua trao đổi với chị Tiên, chúng tôi được biết chị Dung cũng như các thành viên khác khi tham gia hoạt động đều trên tinh thần tự nguyện đóng góp công sức vào hoạt động chung, chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch. Mỗi ngày, Nhóm “Nước mát chống dịch” cung cấp hơn 1.000 chai nước lọc, nước giải khát, nước ép hoa quả cho các bệnh viện, chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh.

Có mặt tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu vượt Đại Phúc (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) từ những ngày đầu, Đại úy Nguyễn Văn Ngọc, Công an tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, bà con và đặc biệt là Nhóm “Nước mát chống dịch” của chị Ngô Thị Kim Tiên. Giữa những ngày nắng nóng cao điểm, cầm trên tay chai nước mát, chúng tôi cảm thấy như được tiếp thêm động lực để quyết tâm phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh”.

Trước khi chia tay, chị Ngô Thị Kim Tiên cho chúng tôi xem những tấm ảnh của Nhóm “Nước mát chống dịch” tại các điểm hỗ trợ đăng trên mạng xã hội. Chúng tôi chợt nhận ra, có lẽ phần thưởng lớn nhất với chị Tiên và Nhóm “Nước mát chống dịch” là những lời chúc mừng, động viên và danh sách đăng ký nối dài thêm mỗi ngày. Đúng như chị Tiên đã tâm sự: “Điều may mắn nhất của tôi là trở thành người kết nối những người có chung cảm hứng sống tích cực, lan tỏa nghĩa tình tốt đẹp trong cộng đồng những ngày chống dịch”.

**Bài và ảnh: NGUYỄN ĐỨC**



**Chị Ngô Thị Kim Tiên bàn giao các thùng nước cho nhân viên chốt kiểm soát dịch bệnh TP Bắc Ninh.**